



ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง  
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

-----  
ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินผลงานเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ โดยให้จัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลส่งกรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด นั้น

บัดนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติและเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินดังกล่าวแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ จำนวน ๙๒ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ หากมีกรณีทักท้วงผลการคัดเลือกสามารถทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙

(นายสงกรานต์ ภัคดีคง)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

บัญชีรายชื่อข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

(รอบสำรวจผู้มีคุณสมบัติตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘) จำนวน ๔๕ ราย

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙)

ลำดับที่	เลขที่ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอรับคัดเลือก	๑. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา/๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	๘๔	นางสาวปิยวรรณ จันทร์หนูฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงบประมาณ กองคลัง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มงบประมาณ กองคลัง	๑. การเรียกรายงานงบประมาณ ๒. การเร่งรัดติดตามงบประมาณโดยผ่านเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตร	- ไม่มี -	ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่หรือสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วันนับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก
๒	๒๓๕	นายเอกราช บุญล้อมรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มเกษตรชลประทาน กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ (กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร)	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มเกษตรชลประทาน กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ (กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร)	๑. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ๒. การเพิ่มศักยภาพการผลิตในเขตชลประทาน โครงการเชื่อมท่อน้ำจาก จังหวัดอุตรดิตถ์	- ไม่มี -	(ภายในวันที่ พฤษภาคม ๒๕๕๙)  <b>สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกปฏิบัติงาน</b> <b>ณ สสค.ที่ ๗,๘,๙ ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์</b> สสค.ที่ ๗ ให้ส่งผลงานไปยัง สสค. ที่ ๔ สสค.ที่ ๘ ให้ส่งผลงานไปยัง สสค. ที่ ๕ สสค.ที่ ๙ ให้ส่งผลงานไปยัง สสค. ที่ ๖
๓	๒๘๖	นายวรวิทย์ อ้อยหวาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มฐานข้อมูลและสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ (กลุ่มฐานข้อมูลและสารสนเทศ) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	๑. ระบบตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ด้วยสมาร์ทโฟน (DOAE Smart Check) ๒. แพลตฟอร์มสำหรับบริการข้อมูลและองค์ความรู้ ภาคการเกษตรเฉพาะตัวเกษตรกร	- ไม่มี -	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลา ที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อนำเรื่องเสนอ กรมฯพิจารณาดำเนินการต่อไป
๔	๘๗๖	นางสาวศุภลักษณ์ เสงี่ยม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มฝึกอบรม สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มฝึกอบรม สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี	๑. ผลการดำเนินงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช หลักสูตร การตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช ๒. การจัดทำฐานหลักสูตรข้อมูลการฝึกอบรมของกลุ่มฝึกอบรม	- ไม่มี -	
๕	๘๘๓	นางสาวนันท์นิจ คำจร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มฝึกอบรม สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มฝึกอบรม สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี	๑. การจัดสัมมนาการเสริมสร้างคุณสมบัติของชีวิต บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี ๒๕๕๘ ๒. การพัฒนาบุคลากรรายบุคคล	- ไม่มี -	

*Handwritten signature*

ลำดับ ที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอรับคัดเลือก	๑. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา/๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	หมายเหตุ
๖	๑๐๖๘	นางสาวนิธิตา รัตติโชติ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านการจัดการคุณภาพสินค้าเกษตร สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร (กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ย กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย)	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านการจัดการคุณภาพสินค้าเกษตร สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร (กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ย กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย)	๑. การถ่ายทอดความรู้แบบมีส่วนร่วมตามกระบวนการ โรงเรียนเกษตรกรในพระราชดำริ (Farmer Field School : FFs) ๒. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)	- ไม่มี -	ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องส่งผลงาน ฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา การเกษตร แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก (ภายในวันที่ พฤษภาคม ๒๕๕๙)  <i>สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกปฏิบัติงาน</i> <i>ณ สสท. ที่ ๗, ๘, ๙ ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์</i> สสท. ที่ ๗ ให้ส่งผลงานไปยัง สสท. ที่ ๔ สสท. ที่ ๘ ให้ส่งผลงานไปยัง สสท. ที่ ๕ สสท. ที่ ๙ ให้ส่งผลงานไปยัง สสท. ที่ ๖  ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลา ที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนากการเกษตร เพื่อนำเรื่องเสนอ กรมฯ พิจารณาดำเนินการต่อไป
๗	๑๐๕๕	นางสาวชิตชนก คงเกตุ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช (กองส่งเสริมการอารักขาพืชและ จัดการดินปุ๋ย)	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย	อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ		
๘	๑๑๒๗	นายพหล รักสำรวง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมระบบการผลิตข้าว สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมระบบการผลิตข้าว สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	๑. รายงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว เพื่อคืนความสุขให้ชาวนา ๒. การส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีการลดต้นทุนปัจจัย การผลิตข้าว	- ไม่มี -	
๙	๑๑๗๔	นางสาวรุ่งนภา โบวิเชียร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	๑. เอกสารแนะนำเรื่องการปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ ๒. การส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยในรูปแบบแปลงใหญ่	- ไม่มี -	
๑๐	๑๒๗๕	นางสาวณัฐภา พลเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี	๑. การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (จำแนกกิจกรรม การเกษตรรายแปลง) ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานข้อมูลภาวะการผลิต พืชรายเดือนในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริม และพัฒนากการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี	นายเฉลิมยศ ชัยคุณแสง ร้อยละ ๑๐	

*Waw*

ลำดับ ที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอรับคัดเลือก	๑. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา/๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๑	๑๓๕๓	นายศรารุจ จันทรา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง	นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง	๑. ผลการดำเนินงานการบริหารจัดการผลผลิตไม้ผล ภาคตะวันออก (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) ปี ๒๕๕๘ ๒. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการจัดทำข้อมูล ผลผลิตหรือการประมาณการผลิตไม้ผลภาคตะวันออก	- ไม่มี -	ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องส่งผลงาน ฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา การเกษตร แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก (ภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
๑๒	๑๔๑๗	นางสาวดารุณีย์ เพิ่มอุดมวัฒนา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	๑. ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิต เมล็ดพันธุ์พืชไร่ของรับประชาคมอาเซียน (ถั่วเหลือง) จังหวัดเลย ปี ๒๕๕๗ ๒. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	- ไม่มี -	<b>สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกปฏิบัติงาน ณ สสท.ที่ ๗,๘,๙ ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์</b> สสท.ที่ ๗ ให้ส่งผลงานไปยัง สสท. ที่ ๔ สสท.ที่ ๘ ให้ส่งผลงานไปยัง สสท. ที่ ๕ สสท.ที่ ๙ ให้ส่งผลงานไปยัง สสท. ที่ ๖  <b>ทั้งนี้</b> หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลา ที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อนำเรื่องเสนอ กรมฯพิจารณาดำเนินการต่อไป
๑๓	๑๔๔๑	นางลัดดาวัลย์ บูเร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	๑. การดำเนินงานโครงการฝึกอบรมการเลี้ยงจิ้งหรีด แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๕๘ ๒. แนวทางการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การเกษตรของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น	- ไม่มี -	
๑๔	๑๕๑๗	นายจิตติโชติ ชูคำ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา	๑. การจัดทำสื่อวีดิทัศน์ถ่ายทอดความรู้ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ปาล์มน้ำมัน) อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ๒. ความต้องการพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานธุรการระดับอำเภอใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้	- ไม่มี -	
๑๕	๑๕๑๘	นางอรอนงค์ ปีกสังคะณีย์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา	๑. ผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาทักษะทางด้านภาษามลายูเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" ๒. การประเมินผลการฝึกอบรมบุคลากร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา	- ไม่มี -	

*Handwritten signature*

ลำดับ ที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอรับคัดเลือก	๑. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา/๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๖	๓๐๒๘	นางสาวอุไรวรรณ ละอองศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบี่ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา (สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี)	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบี่ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา (สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี)	๑. การพัฒนาแปลงเรียนรู้การผลิตดอกหน้าวัว ๒. การพัฒนาแปลงเรียนรู้การผลิตดอกหน้าวัวอย่างมี ประสิทธิภาพ	- ไม่มี -	ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องส่งผลงาน ฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา การเกษตร แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก (ภายในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙)  <i>สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกปฏิบัติงาน</i> <b>ณ สสท.ที่ ๗,๘,๙ ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์</b> สสท.ที่ ๗ ให้ส่งผลงานไปยัง สสท. ที่ ๔ สสท.ที่ ๘ ให้ส่งผลงานไปยัง สสท. ที่ ๕ สสท.ที่ ๙ ให้ส่งผลงานไปยัง สสท. ที่ ๖  ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อนำเรื่องเสนอ กรมฯพิจารณาดำเนินการต่อไป  <i>glaw</i>
๑๗	๑๕๔๐	นางสาวอัญพิชญ์ โชติชุตินันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา	๑. รายงานผลการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการวินิจฉัยและ การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช ๒. การพัฒนาด้านการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีการผสมผสาน ของเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลแซมยางพารา	- ไม่มี -	
๑๘	๒๒๕๖	นางกัญติณี ประทุมรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรพื้นที่ ๑ สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรพื้นที่ ๑ สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร	๑. รายงานผลการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๘ ๒. การพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer ของสำนักงานเกษตรพื้นที่ ๑ (มีนบุรี)	- ไม่มี -	
๑๙	๑๗๙๔	นางนันทิญา ขวัญรอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่	๑. การดำเนินการป้องกันกำจัดโรครากขาวยางพารา จังหวัดกระบี่ ๒. แนวทางป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่	- ไม่มี -	
๒๐	๑๙๙๑	นายสุธี ภูมาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภออมลาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภออมลาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์	๑. รายงานผลการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูก ข้าวนาปี ตำบลโพนงาม อำเภออมลาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๕๗/๕๘ ๒. แนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลโพนงาม อำเภออมลาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์	- ไม่มี -	

ลำดับ ที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอรับคัดเลือก	๑. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา/๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๑	๒๓๐๗	นางนิศานาด บัดทุม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น	๑. ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิต เมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (มันสำปะหลัง) ในจังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๕๘ ๒. การส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อลดต้นทุนผลิตมันสำปะหลังในจังหวัดขอนแก่น	- ไม่มี -	ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องส่งผลงาน ฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา การเกษตร แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก (ภายในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
๒๒	๒๔๘๖	นางสาวพวงมาลัย ทองไชย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี ๒๕๕๗/๕๘ ภายใต้มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ๒. การส่งเสริมตลาดผลิตขยายเครือข่ายไร่นาโคเคอร์มาป้องกัน กำจัดโรคข้าว ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- ไม่มี -	<b>สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกปฏิบัติงาน</b> <b>ณ สสท.ที่ ๗,๘,๙ ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์</b> สสท.ที่ ๗ ให้ส่งผลงานไปยัง สสท. ที่ ๔ สสท.ที่ ๘ ให้ส่งผลงานไปยัง สสท. ที่ ๕ สสท.ที่ ๙ ให้ส่งผลงานไปยัง สสท. ที่ ๖
๒๓	๒๕๑๐	นางบุษยามาศ ชุมนเสียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	๑. ผลการดำเนินงานโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกร จากการระบาดของศัตรูพืช ปี ๒๕๕๗ อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ๒. การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชโดยวิธี ผสมผสานภายใต้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน	- ไม่มี -	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลา ที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อนำเรื่องเสนอ กรมฯพิจารณาดำเนินการต่อไป
๒๔	๒๕๖๗	นายเฉลิมชล ช่างถม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี	๑. รายงานผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตพริกไทยให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย ตามแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ปี ๒๕๕๗ ๒. แนวทางการส่งเสริมการผลิตพริกไทยในจังหวัดจันทบุรี	- ไม่มี -	
๒๕	๒๖๘๙	นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา	๑. ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘ ตำบลบางกะเห อำเภอมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒. แนวทางการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลบางพระ อำเภอมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา	- ไม่มี -	

ลำดับ ที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอรับคัดเลือก	๑. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา/๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๖	๒๘๒๙	นางสาวดาวใจ ดอกไม้คี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี	๑. ผลการดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ปี ๒๕๕๗ ๒. การส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี	- ไม่มี -	ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องส่งผลงาน ฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา การเกษตร แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก (ภายในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
๒๗	๒๘๕๘	นางสาวอัญชัญ อยู่สบาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี	๑. ผลการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลห้วยสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒. การพัฒนาเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง ตำบลหนองใหญ่ เกษตรอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี	- ไม่มี -	<b>สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกปฏิบัติงาน</b> <b>ณ สสค.ที่ ๗,๘,๙ ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์</b> สสค.ที่ ๗ ให้ส่งผลงานไปยัง สสค. ที่ ๔ สสค.ที่ ๘ ให้ส่งผลงานไปยัง สสค. ที่ ๕ สสค.ที่ ๙ ให้ส่งผลงานไปยัง สสค. ที่ ๖  <b>ทั้งนี้</b> หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อนำเรื่องเสนอ กรมฯพิจารณาดำเนินการต่อไป
๒๘	๓๐๖๑	นายนัดพิช สิริวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	๑. โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดของศัตรูพืช ปี ๒๕๕๘ กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ ศกช. หลัก ที่มีศักยภาพระดับดีเด่น ๒. การส่งเสริมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ ในมันสำปะหลังโดยใช้กลไกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อำเภอเทพสถิต	- ไม่มี -	
๒๙	๓๔๒๕	นายตลพ สุภาวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	๑. การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ๒. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	- ไม่มี -	
๓๐	๓๕๒๗	นางปวีณา สุเมธาโชติพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	๑. การดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการ เกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ๒. แนวทางการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร (อาสาสมัครเกษตร) อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	- ไม่มี -	



ลำดับ ที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอรับคัดเลือก	๑. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา/๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	หมายเหตุ
๓๑	๓๗/๓๕	นายเอกชัย ไม้เรียง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง	๑. การดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลสุโงะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ๒. การใช้เชื้อราเมตาโรเซียมควบคุมด้วงแรดในปาล์มน้ำมัน ของจังหวัดตรัง	- ไม่มี -	ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องส่งผลงาน ฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา การเกษตร แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก (ภายในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
๓๒	๓๘/๔๔	นางพรกมล ศรีจรรยา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จังหวัดตาก	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จังหวัดตาก	๑. ผลการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมสินค้า เกษตรไทยก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน (ลำไย) ๒. การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตลำไยออกฤดูคุณภาพ	- ไม่มี -	<b>สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกปฏิบัติงาน</b> <b>ณ สสค.ที่ ๗,๘,๙ ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์</b> สสค.ที่ ๗ ให้ส่งผลงานไปยัง สสค. ที่ ๔ สสค.ที่ ๘ ให้ส่งผลงานไปยัง สสค. ที่ ๕ สสค.ที่ ๙ ให้ส่งผลงานไปยัง สสค. ที่ ๖  ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลา ที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อนำเรื่องเสนอ กรมฯพิจารณาดำเนินการต่อไป
๓๓	๓๘/๘๕	นายชัยภัทร์ แก้วแจ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก	๑. การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดตาก โครงการตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ๒. แนวทางการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดตาก	- ไม่มี -	
๓๔	๔๐/๒๐	นายมานโซบ พิมาทัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าว) ปี ๒๕๕๖/๕๗ ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ๒. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพมาตรฐาน GAP	- ไม่มี -	
๓๕	๔๐/๓๔	นางสาวเรวดี บัวเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดนครปฐม	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดนครปฐม	๑. การพัฒนาความสามารถของอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) ๒. การพัฒนาความสามารถของอาสาสมัครหมู่บ้าน (อกม.) สู่ Smart Farmer ต้นแบบ	- ไม่มี -	

*Law*



ลำดับ ที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอรับคัดเลือก	๑. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา/๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	หมายเหตุ
๓๖	๔๒๖๙	นายจิรวุฒิ บวบกระโทก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา	๑. โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ (ข้าว) ปี ๒๕๕๘ จังหวัดนครราชสีมา ๒. การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด ข้าวหอมมะลิในโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบ แปลงใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	- ไม่มี -	ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องส่งผลงาน ฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา การเกษตร แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก (ภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
๓๗	๑๑๓๐๓	นายสสิทธิ์ ทับทิมธงไชย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา	๑. การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน การผลิต จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ๒. การพัฒนาอ้อยโรงงานในพื้นที่ทำนาที่เหมาะสม จังหวัดนครราชสีมา	- ไม่มี -	<b>สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกปฏิบัติงาน ณ สสค.ที่ ๗,๘,๙ ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์</b> สสค.ที่ ๗ ให้ส่งผลงานไปยัง สสค. ที่ ๔ สสค.ที่ ๘ ให้ส่งผลงานไปยัง สสค. ที่ ๕ สสค.ที่ ๙ ให้ส่งผลงานไปยัง สสค. ที่ ๖
๓๘	๔๓๘๑	นางสาวมธุรดา ภักดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	๑. ผลการดำเนินงานโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกร จากการระบาดของศัตรูพืช ๒. แนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์จัดการ ศัตรูพืชชุมชนตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้รูปแบบ MRCF System	- ไม่มี -	<b>ทั้งนี้</b> หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลา ที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อนำเรื่องเสนอ กรมฯพิจารณาดำเนินการต่อไป
๓๙	๔๔๙๖	นางศศิชา ผลบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘ กับการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร เกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ๒. การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านต่อการส่งเสริม การเกษตรในอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	- ไม่มี -	
๔๐	๔๔๙๐	นางสาวอิสริยา แก้วเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	๑. การดำเนินงานโครงการลดความเสี่ยงจากการระบาด ศัตรูพืช ปี ๒๕๕๗ จังหวัดศรีสะเกษ ๒. การจัดทำและประยุกต์ใช้แผนที่ความเหมาะสม ของการใช้ประโยชน์ที่ดินภาคการเกษตรของอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	- ไม่มี -	

*Handwritten signature*

ลำดับ ที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอรับคัดเลือก	๑. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา/๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	หมายเหตุ
๔๑	๔๖๐๑	นางพรพุดยพรรณจ ศรีโชติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. การพัฒนาการจัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตร ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช	- ไม่มี -	ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องส่งผลงาน ฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา การเกษตร แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก (ภายในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
๔๒	๔๖๑๒	นายไพบรณัฐ น้อยทับทิม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑. การดำเนินงานประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๒. การพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราช	- ไม่มี -	<b>สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกปฏิบัติงาน</b> <b>ณ สสท.ที่ ๗,๔,๙ ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์</b> สสท.ที่ ๗ ให้ส่งผลงานไปยัง สสท. ที่ ๔ สสท.ที่ ๘ ให้ส่งผลงานไปยัง สสท. ที่ ๕ สสท.ที่ ๙ ให้ส่งผลงานไปยัง สสท. ที่ ๖
๔๓	๔๙๘๙	นางสาวปวีณา คงเมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	๑. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ๒. แนวทางการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ของเกษตรกร ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	- ไม่มี -	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลา ที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อนำเรื่องเสนอ กรมฯพิจารณาดำเนินการต่อไป
๔๔	๕๒๖๙	นายชาญศักดิ์ สิทธิพงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน	๑. การดำเนินโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๗/๕๘ ในพื้นที่ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ๒. การพัฒนาคุณภาพการผลิตเงาะในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน	- ไม่มี -	
๔๕	๘๙๖๐	นางสาวจินตนา ศรีตะวัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ	๑. การจัดการความรู้สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ ๒. การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอแบบ บูรณาการ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	- ไม่มี -	

ลำดับ ที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอรับคัดเลือก	๑. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา/๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	หมายเหตุ
๔๖	๑๐๖๓๒	นางอรุณรัตน์ เอ่งฉ้วน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ	๑. การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office ปี ๒๕๕๘ ๒. การขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office จังหวัดบึงกาฬ	- ไม่มี -	ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องส่งผลงาน ฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา การเกษตร แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก (ภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
๔๗	๑๐๒๘๔	นางจินดา รักกมล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ	๑. ผลการดำเนินงานปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี ๒๕๕๘ ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ๒. การส่งเสริมการผลิตขยายและใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบัวตูม ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ	- ไม่มี -	<b>สำหรับผู้ได้รับคัดเลือกปฏิบัติงาน ณ สสค.ที่ ๗,๘,๙ ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ สสค.ที่ ๗ ให้ส่งผลงานไปยัง สสค. ที่ ๔ สสค.ที่ ๘ ให้ส่งผลงานไปยัง สสค. ที่ ๕ สสค.ที่ ๙ ให้ส่งผลงานไปยัง สสค. ที่ ๖</b>
๔๘	๕๔๔๘	นายพเยาว์ เขียวรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกุเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอกุเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๗/๕๘ ตำบลพรสำราญ อำเภอกุเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๒. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร บ้านสระปะคำ ตำบลพรสำราญ อำเภอกุเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	- ไม่มี -	<b>ทั้งนี้</b> หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลา ที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อนำเรื่องเสนอ กรมฯพิจารณาดำเนินการต่อไป
๔๙	๕๔๔๙	นายชาญวิทย์ ไกรงพิมาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกุเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอกุเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘ ภายใต้มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ตำบลหนองขาม อำเภอกุเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง อำเภอกุเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	- ไม่มี -	
๕๐	๕๕๗๔	นางสาวอรุสา ลอยทะเล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๑. โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับ สินค้าเกษตรที่สำคัญ ปี ๒๕๕๘ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๒. แนวคิดการดำเนินงานการเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้เกิดการพึ่งพา ตัวเองได้อย่างยั่งยืน	- ไม่มี -	

*Handwritten signature*

ลำดับ ที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอรับคัดเลือก	๑. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา/๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	หมายเหตุ
๕๑	๕๖๑๒	นายชวน ทิพย์อุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	๑. ผลการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๒. การบริหารจัดการศัตรูพืชชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของ สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	- ไม่มี -	ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องส่งผลงาน ฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา การเกษตร แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก
๕๒	๖๐๐๔	นางสาวรัชดากร ไตรราช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑. การดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๗/๕๘ ตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒. การพัฒนาการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	- ไม่มี -	(ภายในวันที่ ๗) พฤษภาคม ๒๕๕๙)  <b>สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกปฏิบัติงาน</b> <b>ณ สสท.ที่ ๗,๘,๙ ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์</b> สสท.ที่ ๗ ให้ส่งผลงานไปยัง สสท. ที่ ๔ สสท.ที่ ๘ ให้ส่งผลงานไปยัง สสท. ที่ ๕ สสท.ที่ ๙ ให้ส่งผลงานไปยัง สสท. ที่ ๖
๕๓	๖๐๔๑	นางประภาพร ชัยแก่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	๑. ผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ด้านพืช) อำเภอภูพานยาว จังหวัดพะเยา ปี ๒๕๕๗ ๒. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อ การจัดทำข้อมูลแผนที่เพื่อการเกษตร	- ไม่มี -	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อนำเรื่องเสนอ กรมฯพิจารณาดำเนินการต่อไป
๕๔	๖๔๓๗	นายพนดล สีอ่อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก	๑. การดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านพืช (ฝนแล้ง) จังหวัดพิษณุโลก ปี ๒๕๕๗ ๒. แนวทางการพัฒนางานช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบ ภัยพิบัติด้านพืช จังหวัดพิษณุโลก	- ไม่มี -	
๕๕	๖๕๐๐	นายรัช เตชะกิติกรกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก	ไม่ประสงค์จะเข้ารับคัดเลือก เนื่องจากอยู่ระหว่างขอโอนไปหน่วยงานอื่น		
๕๖	๖๕๗๘	นางสาวศิริประภา โพธิ์กาต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี	๑. การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนาตาลโตนด เมืองเพชร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒. การจัดทำโครงการส่งเสริมการเกษตรเพื่อขอรับ การสนับสนุนงบประมาณจังหวัดเพชรบุรี	- ไม่มี -	

*Handwritten signature*

ลำดับ ที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอรับคัดเลือก	๑. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา/๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	หมายเหตุ
๕๗	๖๖๖๙	นางสาวศุภลักษณ์ นาสุงชน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์	๑. การดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนา การเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒. การนำระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF System) มาใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Officer จังหวัดเพชรบูรณ์	- ไม่มี -	ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องส่งผลงาน ฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา การเกษตร แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก (ภายในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
๕๘	๖๘๒๘	นางสาวสรินญา ภูมิภู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่	๑. ผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดแพร่ ๒. แนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดแพร่	- ไม่มี -	<b>สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกปฏิบัติงาน</b> <b>ณ สสค.ที่ ๗,๘ ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์</b> สสค.ที่ ๗ ให้ส่งผลงานไปยัง สสค. ที่ ๔ สสค.ที่ ๘ ให้ส่งผลงานไปยัง สสค. ที่ ๕ สสค.ที่ ๙ ให้ส่งผลงานไปยัง สสค. ที่ ๖
๕๙	๗๐๓๓	นางสาวนิภาภรณ์ คูป้อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	๑. ผลการดำเนินงานการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตำบลหนองกุ้ง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ปี ๒๕๕๘ ๒. แนวทางการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน บ้านหมากหญ้า ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	- ไม่มี -	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลา ที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อนำเรื่องเสนอ กรมฯพิจารณาดำเนินการต่อไป
๖๐	๗๐๓๙	นางสาวเทพวดี ช่างดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม	๑. การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร สู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสารเคมี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดมหาสารคาม ปี ๒๕๕๗ ๒. แนวทางการส่งเสริมเกษตรกรให้ใช้สารชีวภัณฑ์ ในนาข้าวเพื่อลดและทดแทนสารเคมีในการป้องกันกำจัด ศัตรูพืชในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม	- ไม่มี -	
๖๑	๗๑๑๗	นายพิชิต ปะการะสังข์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม	๑. โครงการพัฒนาและเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิด้วย ระบบ GAP ๒. แนวทางการเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี ของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลกุ้งศรีรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม	- ไม่มี -	
๖๒	๗๓๘๙	นางสาวนริชรา โสมณวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร	๑. รายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เกษตรกรรายรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ปี ๒๕๕๘ ๒. การส่งเสริมการไถระเบิดดินดานเพื่อเพิ่มผลผลิต มันสำปะหลังจังหวัดยโสธร	- ไม่มี -	

ลำดับ ที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอรับคัดเลือก	๑. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา/๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	หมายเหตุ
๖๓	๗๔๖๘	นางสาวศิริรัตน์ ชูรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร	๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ ปี ๒๕๕๘ ๒. แนวทางการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านจังหวัดยโสธร	- ไม่มี -	ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องส่งผลงาน ฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา การเกษตร แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก (ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
๖๔	๗๘๗๔	นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	๑. ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี ๒๕๕๘ (วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเพาะเห็ดหูหนูบ้านเชิงสะพาน ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี) ๒. แนวทางการส่งเสริมการปลูกแคนตาลูปปลอดสารพิษ แทนการทำนาปรังในเขตพื้นที่ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพ เกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง	- ไม่มี -	<b>สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกปฏิบัติงาน</b> <b>ณ สสค.ที่ ๗,๘,๙ ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์</b> สสค.ที่ ๗ ให้ส่งผลงานไปยัง สสค. ที่ ๔ สสค.ที่ ๘ ให้ส่งผลงานไปยัง สสค. ที่ ๕ สสค.ที่ ๙ ให้ส่งผลงานไปยัง สสค. ที่ ๖
๖๕	๗๙๐๐	นางสาวชรัณญา สังข์ทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี	๑. ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๗/๕๘ ตำบลเบ็กไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ๒. แนวทางการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว ตำบลเบ็กไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี	- ไม่มี -	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อนำเรื่องเสนอ กรมฯพิจารณาดำเนินการต่อไป
๖๖	๑๑๓๐๔	นายสมเกียรติ สุพันธ์รัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี	๑. ผลการดำเนินการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบ แปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ๒. แนวทางการจัดทำแผนการบริหารจัดการเขตเกษตร เศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) ในพื้นที่ จังหวัดลพบุรีผู้ปลูกข้าวของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จังหวัดลพบุรี	นางสาวนิตินันท์ สีดา ร้อยละ ๑๐	
๖๗	๗๙๘๙	นางน้ำทิพย์ เกียรติวินัยสกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี	๑. โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จังหวัดลพบุรี ๒. แนวทางการจัดการความรู้ (KM) ในเว็บไซต์ของ สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้	- ไม่มี -	

*Handwritten signature*

ลำดับ ที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอรับคัดเลือก	๑. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา/๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	หมายเหตุ
๖๘	๘๐๐๔	นางมัลลิกา กวีระ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	๑. ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิต เมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ๒. แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้การเพิ่มผลผลิตทานตะวัน ด้วยการเลี้ยงผึ้งพันธุ์และพัฒนาอาชีพการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ของ เกษตรกรผู้ปลูกทานตะวัน ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	- ไม่มี -	ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องส่งผลงาน ฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา การเกษตร แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก (ภายในวันที่ ๗) พฤษภาคม ๒๕๕๙)
๖๙	๘๑๑๙	นางสาวอัญลักษณ์ มณีวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง	๑. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและอาหารกลางวัน ในรูปแบบสหกรณ์จังหวัดลำปาง ปี ๒๕๕๘ ๒. แนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รุ่นใหม่ จังหวัดลำปาง	- ไม่มี -	<i>สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกปฏิบัติงาน</i> <i>ณ สสค.ที่ ๗,๘,๙ ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์</i> สสค.ที่ ๗ ให้ส่งผลงานไปยัง สสค. ที่ ๔ สสค.ที่ ๘ ให้ส่งผลงานไปยัง สสค. ที่ ๕ สสค.ที่ ๙ ให้ส่งผลงานไปยัง สสค. ที่ ๖
๗๐	๘๒๘๐	นางสาวจันทร์ทิพา อินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน	๑. ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจ ชุมชน ปี ๒๕๕๘ กิจกรรม การอบรมเพื่อยกระดับการบริหาร จัดการวิสาหกิจชุมชนสู่ความเป็น Smart Group ๒. แนวทางการสร้างความเข้าใจและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	- ไม่มี -	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อนำเรื่องเสนอ กรมฯพิจารณาดำเนินการต่อไป
๗๑	๘๓๘๔	นางสาวธิดารัตน์ แก้วศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย	๑. ผลการจัดทำสื่อเผยแพร่เรื่องราวเด่นด้านการเกษตร ในงานตลาดนัดชาวเกษตรและแสดงนิทรรศการของ เกษตรกรในจังหวัดเลย ๒. การพัฒนาการจัดทำสื่อวารสารส่งเสริมการเกษตรเลย เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	- ไม่มี -	
๗๒	๘๕๙๖	นางสาววันเพ็ญ ชูชี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภออุซัน จังหวัดศรีสะเกษ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภออุซัน จังหวัดศรีสะเกษ	๑. ผลการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลใจดี อำเภออุซัน จังหวัดศรีสะเกษ ๒. แนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อการลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านสมใจ ตำบลใจดี อำเภออุซัน จังหวัดศรีสะเกษ	- ไม่มี -	

*Handwritten signature*

ลำดับ ที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอรับคัดเลือก	๑. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา/๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	หมายเหตุ
๗๓	๘๘๔๑	นายทวีวัฒน์ ชันธุ์ปัทม์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอรวยน้ำใส จังหวัดสกลนคร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอรวยน้ำใส จังหวัดสกลนคร	๑. ผลการดำเนินงานโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ตำบลกุดเรือคำ ปี ๒๕๕๘ ๒. แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานโครงการธนาคาร เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ตำบลกุดเรือคำ อำเภอรวยน้ำใส จังหวัดสกลนคร	- ไม่มี -	ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องส่งผลงาน ฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา การเกษตร แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก (ภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
๗๔	๙๑๙๖	นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	๑. การดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ ปี ๒๕๕๘ ๒. แนวทางการสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อำเภอเมืองสมุทรปราการ	- ไม่มี -	<p><b>สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกปฏิบัติงาน</b> ณ สสค.ที่ ๗,๘,๙ ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ สสค.ที่ ๗ ให้ส่งผลงานไปยัง สสค. ที่ ๔ สสค.ที่ ๘ ให้ส่งผลงานไปยัง สสค. ที่ ๕ สสค.ที่ ๙ ให้ส่งผลงานไปยัง สสค. ที่ ๖</p> <p>ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลา ที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อนำเรื่องเสนอ กรมฯพิจารณาดำเนินการต่อไป</p> 
๗๕	๙๓๗๕	นางสาวเยาว์สุลักษณ์ บรรจงมาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว	๑. ผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่ มาตรฐาน (ไม้ผล) ปี ๒๕๕๘ ๒. แนวทางพัฒนาการผลิตลำไยให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน สินค้าเกษตรของจังหวัดสระแก้ว	- ไม่มี -	
๗๖	๙๖๐๓	นางฐิติพร เกิดสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	๑. การดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนา ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ๒. การส่งเสริมศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว (ถั่วเขียว) ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	- ไม่มี -	
๗๗	๙๕๘๕	นายปรามัญ จันท์เป็งผัด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย	๑. โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง จังหวัดสุโขทัย ปี ๒๕๕๘ ๒. การส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP พืชจังหวัดสุโขทัย	- ไม่มี -	
๗๘	๙๗๑๘	นางสาวรัชฎา กลั่นจ้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี	๑. การดำเนินงานโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจาก การระบาดของศัตรูพืช ปี ๒๕๕๘ ข การพัฒนาศักยภาพ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ๒. แนวทางการสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี	นางอุไรรัตน์ ดวงฉวี ร้อยละ ๑๐	



ลำดับ ที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอรับคัดเลือก	๑. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา/๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	หมายเหตุ
๗๙	๙๗๘๑	นางสาวงามตา สกฤษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี	๑. ผลการดำเนินงานโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อ พัฒนาองค์กรเกษตรกร (๓ก) สู่ Smart Group ๒. แนวทางการพัฒนากุศลกรสู่เกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer	- ไม่มี -	ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องส่งผลงาน ฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา การเกษตร แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก (ภายในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
๘๐	๙๗๘๘	นางสาวพิทลแก้ว วงศ์สุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี	๑. ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี ๒๕๕๘ กิจกรรมวิเคราะห์ศักยภาพ เกษตรกรและจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer รายบุคคลและเวทีประเมินศักยภาพเกษตรกรหลังการอบรม ๒. การพัฒนาเกษตรกร Smart Farmer ในอำเภอสองพี่น้อง ให้เป็นวิทยากรเกษตรกรประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	- ไม่มี -	<b>สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกปฏิบัติงาน</b> <b>ณ สสค.ที่ ๗,๘,๙ ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์</b> สสค.ที่ ๗ ให้ส่งผลงานไปยัง สสค. ที่ ๔ สสค.ที่ ๘ ให้ส่งผลงานไปยัง สสค. ที่ ๕ สสค.ที่ ๙ ให้ส่งผลงานไปยัง สสค. ที่ ๖
๘๑	๑๑๓๐๖	นางสาวดอกเอื้อง วรศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑. การดำเนินการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ เงาะโรงเรียน ปี ๒๕๕๘ ๒. การส่งเสริมการผลิตยางพาราในเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับ สินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) จังหวัดสุราษฎร์ธานี	- ไม่มี -	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อนำเรื่องเสนอ กรมพิจารณาดำเนินการต่อไป
๘๒	๙๙๓๘	นายสุวิทย์ อันเขางค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ไม่ประสงค์เข้ารับคัดเลือก	- ไม่มี -	
๘๓	๙๙๖๒	นางสาวมลธิรา เพชรรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (พืชผักและสมุนไพร) ตำบลพ่วงพมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒. การพัฒนาการผลิตผักปลอดภัยในตำบลพ่วงพมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	- ไม่มี -	
๘๔	๙๙๑๓	นางจินตนา นอนันต์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑. การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร (กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน การผลิตปาล์มน้ำมัน) ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพและ การลดต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมัน ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างยั่งยืน	- ไม่มี -	

ลำดับ ที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอรับคัดเลือก	๑. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา/๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	หมายเหตุ
๘๕	๑๐๐๓๐	นางสาวธนวดี มือขุนทด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์	๑. การดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ปี ๒๕๕๘ ๒. การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพภายใต้การดำเนินงาน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนจังหวัดสุรินทร์	- ไม่มี -	ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องส่งผลงาน ฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา การเกษตร แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก (ภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
๘๖	๑๐๑๖๘	นายพินิจ มังกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	๑. ผลการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนากาเกษตร แก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘ โครงการผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน ตำบลตระเปียงเตี้ย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ๒. แนวคิดการส่งเสริมพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพปลอดภัย และได้มาตรฐาน ตำบลตระเปียงเตี้ย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	- ไม่มี -	<b>สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกปฏิบัติงาน</b> <b>ณ สสค.ที่ ๗,๘,๙ ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์</b> สสค.ที่ ๗ ให้ส่งผลงานไปยัง สสค. ที่ ๔ สสค.ที่ ๘ ให้ส่งผลงานไปยัง สสค. ที่ ๕ สสค.ที่ ๙ ให้ส่งผลงานไปยัง สสค. ที่ ๖  ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลา ที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อนำเรื่องเสนอ กรมฯพิจารณาดำเนินการต่อไป
๘๗	๑๐๒๖๒	นายภาคภูมิ ราตรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอฝ้ายไร่ จังหวัดหนองคาย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอฝ้ายไร่ จังหวัดหนองคาย	๑. ผลการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนา การเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘ ตำบลเมืองกาบัง อำเภอบ่อไร่ จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ๒. การใช้โซเซียลเน็ตเวิร์คในการส่งเสริมการเกษตร	- ไม่มี -	
๘๘	๑๐๔๔๔	นางสาวภารดี เกิดปราโมทย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	๑. การขึ้นและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรรายแปลง ปี ๒๕๕๖ ๒. การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศการเกษตรของสำนักงานเกษตร อำเภอไชโย	- ไม่มี -	
๘๙	๑๐๔๘๘	นางสาวกนกวรรณ เขยชม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง	๑. การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ จังหวัดอ่างทอง ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานการส่งเสริมการเกษตร ในรูปแบบแปลงใหญ่ จังหวัดอ่างทอง	๑. นางนิภาภรณ์ สนิทพันธ์ ร้อยละ ๑๐ ๒. นายสมหมาย ทัศนกิจ ร้อยละ ๑๐ ๓. นายมงคล กล่อมน์นิธิ ร้อยละ ๑๐	

ลำดับ ที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอรับคัดเลือก	๑. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา/๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	หมายเหตุ
๙๐	๑๐๘๐๗	นางสาวนฤพร วรรณคุณชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์	๑. การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร สู่มาตรฐาน (พีซผัก) อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ๒. แนวทางการพัฒนาโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน การผลิต ปี ๒๕๕๙ จังหวัดอุตรดิตถ์	- ไม่มี -	ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องส่งผลงาน ฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา การเกษตร แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก (ภายในวันที่ ๗) พฤษภาคม ๒๕๕๙)
๙๑	๑๐๗๓๖	นางสาวกิตติยา นวลหิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์	๑. ผลการดำเนินงานโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูก ข้าวนาปี ๒๕๕๗/๕๘ ๒. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ พืชตระกูลถั่วในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์	- ไม่มี -	<b>สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกปฏิบัติงาน</b> <b>ณ สสค.ที่ ๗,๘,๙ ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์</b> สสค.ที่ ๗ ให้ส่งผลงานไปยัง สสค. ที่ ๔ สสค.ที่ ๘ ให้ส่งผลงานไปยัง สสค. ที่ ๕ สสค.ที่ ๙ ให้ส่งผลงานไปยัง สสค. ที่ ๖
๙๒	๑๐๗๕๐	นางสาวพรณิสา ดวงมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์	๑. การดำเนินงานโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจาก การระบาดศัตรูพืช ปี ๒๕๕๙ ตำบลหาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ๒. แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์	- ไม่มี -	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อนำเรื่องเสนอ กรมฯพิจารณาดำเนินการต่อไป
๙๓	๑๐๙๐๑	นายอรรถพร เฉยพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี	๑. การลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้เชื้อราชีวเวเรียในการ ป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลของจังหวัดอุทัยธานี ๒. การส่งเสริมการใช้เชื้อราชีวเวเรียในการป้องกันกำจัด เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลของจังหวัดอุทัยธานี	- ไม่มี -	
๙๔	๑๑๐๔๔	นางสาวสุดาทิพย์ รันคำภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	๑. ผลการดำเนินงานโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกร ชาวสวนยาง ปี ๒๕๕๘ ตำบลกระเดียนและตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ๒. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว ในเขตพื้นที่ ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	- ไม่มี -	
๙๕	๑๐๙๔๑	นายฉัตรชัย หล้าบรรเทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จังหวัดอุบลราชธานี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จังหวัดอุบลราชธานี	๑. การดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๗ จังหวัดอำนาจเจริญ ๒. การพัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี	- ไม่มี -	

*Handwritten signature*